

“ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน”

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ ระบบ ZOOM โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล คณะกรรมการรับการตรวจประเมิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัว เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งเป็นการสนทนาแบบกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ ไปยังคณะกรรมการประเมิน



“ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการ “ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6” เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บริเวณคลองระบายน้ำชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ (คลองระบายน้ำ LG) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานทำความสะอาด เข้าร่วมกิจกรรม





รับการตรวจประเมิน

การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี



วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุม การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรูปแบบการสนทนากลุ่ม ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนภาคประชาชน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจประเมินในรอบแรก โดยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ตอบข้อคำถามของคณะกรรมการได้ครอบคลุมตามเกณฑ์ของคณะกรรมการที่ตั้งไว้ ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย



ไฉ้ล้า พระธาตุโพนทอง

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการประเพณีท้องถิ่น สัตยาธิษฐาน สืบสานประเพณีไหว้สา พระธาตุโพนทอง ประจำปี 2563 ขึ้น ณ บริเวณองค์พระธาตุโพนทอง ถนนอุดรธานี-สกลนคร ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจากนายอำเภอเมืองอุดรธานี นายดรณ สมิตะเกษตริน เป็นประธานในพิธี โดยมีนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น ได้เข้าสักการะองค์พระธรรมชัยและได้เปลี่ยนผ้าคลุมองค์พระธรรมชัย ประธานได้ทำการจุดเทียน รูป สักการะองค์พระธาตุโพนทอง และคล้องมาลัยถวายองค์พระธาตุ และได้ทำพิธีถวายเครื่องสักการะ องค์พระธาตุโพนทอง ทั้งนี้ นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ความเป็นมาของโครงการ ต่อประธานในพิธี และได้ทำการมอบหน้ากากผ้าให้กับ ประธานชุมชนและตัวแทน ทั้ง 38 ชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่าย ให้กับคนในชุมชน เป็นการป้องกันโรคติดต่อโควิด 19 ด้วย ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวไทย ให้คงอยู่ สืบไปและเป็นการรวมจิตใจของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวและตำบลใกล้เคียง พร้อมทั้งเป็นการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี อีกด้วย





ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบลหนองบัว นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 หนองไผ่ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์ ลูกจ้าง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว



มอบเงินพร้อมสิ่งของผู้ได้รับผลกระทบจากพายุ

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนหนองไผ่ ร่วมมอบเงินพร้อมสิ่งของให้กับนางเจียม พากุล ราษฎรชุมชนหนองไผ่ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่บ้านเรือนได้รับผลกระทบจากพายุฝนทำให้เกิดความเสียหายเป็นบางส่วน ซึ่งทางเทศบาลตำบลหนองบัว ก็ได้เข้าให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นตามระเบียบของทางราชการ



ตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายป้องกัน ตรวจสอบพื้นที่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งชุมชนศรีสุราษฎร์ ซอย 11 เพื่อช่วยในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้น และชุมชนแสนสรายุ ที่เกิดปัญหาทำให้ปลาในบ่อตายเป็นจำนวนมาก โดยกองช่างได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ในการบำบัดน้ำ ในเบื้องต้นเพื่อช่วยในการเพิ่มออกซิเจนให้กับปลาภายในบ่อ ซึ่งจะได้ติดตามผลการดำเนินงานต่อไป





ประชุมการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำรินอกกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ และเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน /ชุมชน ทั้ง 38 ชุมชน เข้าร่วมประชุม



มอบความช่วยเหลือคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล พร้อมส่วนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี นายอำเภอเมืองอุดรธานี กำนันตำบลหนองบัว ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ชุมชนดอนอุดม เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 ราย โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ พร้อมสิ่งของ สำหรับการติดตามและออกเยี่ยมคนไข้รายดังกล่าว



Udon Go Clean

ครั้งที่ 7



19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ "ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ครั้งที่ 7 เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บริเวณคลองระบายน้ำถนนสายอุดร-สกล ช่วงหน้าโรงทอ โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง นายวันชัย จันท์พร นายปราโมทย์ ธีญญพิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดที่จะช่วยลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่





ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/2563

19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตามระเบียบวาระการประชุม ว่าด้วยการรายงานสถานะทางการเงิน การคลัง การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีแผนงานโครงการที่เสนอขออนุมัติงบประมาณ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 9 โครงการด้วยกัน แยกเป็นประเภทที่ 1 เพื่อการสนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 3 โครงการ ประเภทที่ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น จำนวน 2 โครงการ และประเภทที่ 3 เพื่อการสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 โครงการ โดยมีมติอนุมัติในหลักการสนับสนุนให้ทั้ง 38 ชุมชนเสนอโครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (2019)



ประชุมตรวจสอบควบคุมการใช้และการรักษาถยนต์

23 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 น. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการจัดการประชุมตรวจสอบควบคุมการใช้รถประจำส่วนราชการในหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัว เกี่ยวกับการใช้และการรักษาถยนต์ โดยนายนิพล พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานในการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561



โครงการปลูกสร้างร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนิคม พลาทล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการปลูกสร้างร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมโพนทองชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ในวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกกองฝ่ายเข้าร่วมประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งทุกกองฝ่ายได้รับมอบหมายภารกิจในส่วนงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณวัดบ้านหนองไส ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี



ประชุมพนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเพื่อรับฟังนโยบาย

26 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมพนักงานบริการจ้างเหมาทำความสะอาดชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อรับฟังนโยบายในการปฏิบัติงานครั้งที่ 3/2563 โดยนายนิคม พลาทล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

